



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำที่สุดตามลำดับ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยจะดำเนินการจ้างตามลำดับที่ของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ลงในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

๓. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลฯ ครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง แม้จะเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ แล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง และจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเจริญ ช้อนฝั้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 แยกตามประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
 เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขั้วรถบรรทุกน้ำ

ลำดับที่	รหัส	เลขประจำตัว	ชื่อ-สกุล	ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป		ภาคความรู้ความเหมาะสมตำแหน่ง		ภาคเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง		หมายเหตุ
				คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	
๑	๑๐	๐๐๑	นายณัฐพร อินดีะ	๙๒.๐๐	๙๒.๐๐	๙๐.๖๗	๙๐.๖๗	๘๖.๐๐	๘๖.๐๐	

